



ภาพข่าวเคยบประจำสัปดาห์



คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Www.medicine.swu.ac.th ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๗๐ ประจำสัปดาห์ วันที่ ๒๖-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒



ต้อนรับ คกก.ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากสมาคมชีวเคมีแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าศึกษาและวางแผนในโครงการประกันคุณภาพและการพัฒนาในกระบวนการเก็บตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นระดับสากล โดยมี อ.นพ.ลิขิต รังสิรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา พร้อมด้วย หัวหน้างานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

Facebook : Prmedswu Line : Prmedswu Instagram : Prmedswu Twitter : Prmedswu Email : Pr.medicine@gmail.com YouTube : Prmedicine SWU

จัดทำโดย : งานสื่อสารองค์กร ชั้น ๔ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ โทร.๐๓๓๗-๓๕๕๕๕๑-๕ ต่อ ๖๐๕๒๓,๖๐๕๕๖
ติดตามข่าวสารได้ที่ <http://www.med.swu.ac.th/index.php/user-a-page> ท่านสามารถติดต่อลงข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ที่ E-mail : pr.medicine@gmail.com



ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยฯ มศว จัดประชุมวิชาการ The ๗th SWU Palliative Care Conference (SWU-PC) ๒๐๑๙ "The Crisis Situation and management"

ประชุมวิชาการ Palliative Care รศ.นพ.โพธิวัฒน์ จงบุญอยู่ศิริเจริญ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการ The ๗th SWU Palliative Care Conference (SWU-PC) ๒๐๑๙ "The Crisis Situation and management" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาระบบบริการและการสนับสนุนการบริการเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายบริการ ซึ่งมีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ณ Convention Room อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว ออรัรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

รศ.นพ.โพธิวัฒน์ จงบุญอยู่ศิริเจริญ ในนามประธานคณะกรรมการ Palliative Care and End of life care และประธานจัดโครงการ The ๗th SWU Palliative Care Conference (SWU-PC) ๒๐๑๙ เรื่อง "The Crisis Situation and Management" กล่าวไว้ว่า จากปัญหาที่ทันสมัยและซับซ้อนในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะสภาพสังคมและเศรษฐกิจ พบว่าแนวโน้มการเจ็บป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ทำให้การบำบัดดูแลส่วนใหญ่ต้องเป็นไปในรูปแบบประคับประคอง เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมาน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และใช้ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความหมายที่สุด

การจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้นประมาณ ๔๑๒ คน มีระยะเวลาจัดโครงการ ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงจากหลายภาคส่วน มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ อาทิ พระมหาชโลภอง ฉายาปคโด, พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล, ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว, นพ.กัมปนาท ต้นสิงห์บุรกุล, ศิงห์พิชญ์, คุณณฤศณ พงษ์สุภาพ (คุณก้อย ศารานักแสดง) ฯลฯ เป็นต้น



ต้อนรับนิสิต พญ.วิซพร ทวีวจนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคูณภาพโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นิสิตคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ ๒ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้แนวทางการทำงานจากประสบการณ์จริง ตามรายวิชาทันตกรรมโรงพยาบาล (บทที่ ๒๑๓) ณ ห้องประชุมวิชัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๘ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว ออรัรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒



อบรมตอบโต้เหตุฉุกเฉินรุ่น ๒ งานอาชีวอนามัย ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมตอบโต้เหตุฉุกเฉินรุ่น ๒ และการซ้อมแผนฉุกเฉินกลางคืน โดยวิทยากรจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA Thailand) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ Convention Room ชั้น ๓ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว ออรัรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒



อบรม Mini MBA พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ผศ.พญ.นันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร Executive mini MBA ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้สามารถบริหารจัดการอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองลูกค้าและภารกิจ ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้สูงส่งซึ่งถูกมองอย่างเป็นรูปธรรมที่ ซึ่งวัดได้จริงเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรวม โดยมี รศ.นพ.โพธิวัฒน์ จงบุญอยู่ศิริเจริญ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าร่วมพิธีการนำเสนองานในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๗ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว ออรัรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ปฏิทินกิจกรรมรอบสัปดาห์

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ คำปรึกษา งานพัฒนาคูณภาพโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานสภามหาวิทยาลัย ประสานระบบงานสำคัญ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ภก.ปณิพิมพ์ วีระอนันต์วัฒน์) เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕A ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว ออรัรักษ์



ประชุมวิชาการ Palliative Care ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดประชุมวิชาการ The ๗th SWU Palliative Care Conference (SWU-PC) ๒๐๑๙ "The Crisis Situation and management" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาระบบบริการและการสนับสนุนการบริการเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายบริการ ซึ่งมีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ณ Convention Room อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว ออรัรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ บรรยายให้ความรู้ งานองค์กรแพทย์ฯ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง MM conference : Pit fall in Head injury โดยวิทยากรภายใน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕A ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว ออรัรักษ์



ประชุมศก.ความเสี่ยง ผศ.พญ.นันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์การแพทย์ฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี ผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕A ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว ออรัรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุม งานพัฒนาคูณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒A ชั้น ๒ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว ออรัรักษ์



อบรมตอบโต้เหตุฉุกเฉินรุ่น ๒ ผศ.พญ.นันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมตอบโต้เหตุฉุกเฉินรุ่น ๒ และการซ้อมแผนฉุกเฉินกลางคืน พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ ๒ โดยมีวิทยากรจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA Thailand) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ Convention Room ชั้น ๓ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว ออรัรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ งานพัฒนาคูณภาพโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาประธานสภามหาวิทยาลัยทางคลินิก หัวหน้างาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจรจาไกล่เกลี่ย ทางกฎหมายและสาธารณสุข โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และการฟ้องร้องทางการแพทย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น ๓ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว ออรัรักษ์

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติตาม Bundle care เพื่อลดการเกิด VAP, CAUTI และ CRBSI" เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕A ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว ออรัรักษ์